

Số: /TTr-UBND

Hương An, ngày 05 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị cắt tỉa cây xanh tại khu dân cư Ân Nam, phường Hương An

Kính gửi: - UBND thành phố Huế;
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế.

Căn cứ công văn số 7855/UBND-HT ngày 17 tháng 8 năm 2024 của UBND thành phố Huế về việc kiểm tra, rà soát có phương án đảm bảo an toàn đối với cây xanh trong thời tiết diễn biến phức tạp và mùa mưa bão sắp đến. Qua rà soát, kiểm tra UBND phường Hương An báo cáo một số nội dung sau:

Hiện nay trên địa bàn phường Hương An có Khu quy hoạch dân cư Ân Nam đã được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên công tác bàn giao giữa UBND thị xã Hương Trà với UBND thành phố Huế vẫn chưa được thực hiện nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Ngày 29/8/2023, UBND phường Hương An đã lập Tờ trình số 142/TTr-UBND về việc bàn đề nghị giao hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ân Nam gửi UBND thị xã Hương Trà và Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà.

Ngày 24/10/2023, UBND phường Hương An đã lập Tờ trình số 162/TTr-UBND về việc đề nghị bàn giao hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ân Nam (Lần 2) gửi UBND thị xã Hương Trà và Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà.

Đến nay, UBND phường Hương An vẫn chưa có sự phản hồi của UBND thị xã Hương Trà và Phòng quản lý đô thị thị xã Hương Trà về công tác bàn giao hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ân Nam.

Thời gian vừa qua, người dân sinh sống tại đây phản ánh một số vị trí nắp hố ga nằm trong hệ thống thoát nước bị xuống cấp, hư hỏng gây nguy hiểm, tuy nhiên hiện nay các hạng mục trên vẫn chưa được bàn giao lại cho trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế tiếp nhận và quản lý nên việc khắc phục, giải quyết ý kiến của người dân còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Khu dân cư Ân Nam, phường Hương An đã được trồng cây xanh hầu hết trên toàn bộ khu vực, qua đó đã đem lại cảnh quan môi trường, không khí trong lành. Tuy nhiên, hiện nay cây xanh phát triển nhanh, với nhiều cành cây mọc dài, sà xuống thấp, vươn ra đường đi và vào nhà dân, ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông trên đường. Đặc biệt, sắp tới vào mùa mưa bão mối nguy hiểm tiềm tàng từ các cành cây này là điều không thể chủ quan.

Vậy, UBND phường Hương An kính đề nghị UBND thành phố Huế, Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế được biết và có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Nhân